



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp



Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

**N**gày 12/7, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành các phiên họp. Buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại hội trường các vấn đề về: tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, nhiệm vụ,

(Xem tiếp trang 4)  
**THU HIỀN**

### Nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, hôm nay, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và qua các cuộc tiếp xúc năm bất tâm tư, nguyện vọng của cử tri, HĐND tỉnh thống nhất nhận định:



6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định và tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 23.562 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm 2017. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 200/263 xã và 1 huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Có 94,2% số hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được quan tâm thực hiện. Chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. An ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực...

(Xem tiếp trang 4)

### Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp điều hành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới

(Phát biểu của đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI)

(Xem trang 3)

#### ● Nhiều hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm: phối hợp với các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm; triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người và gia đình có công; tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (2013 - 2018); tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công và thân nhân người có công; tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đồng thời tổ chức phát động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"...

#### ● LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VŨ THƯ Hỗ trợ xây dựng 6 nhà mái ấm công nhân trong tháng công nhân

Sáng ngày 12/7, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức sơ kết công tác công nhân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư hiện quản lý 167 công đoàn cơ sở với trên 9.300 đoàn viên. 6 tháng đầu năm, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động huyện quan tâm. Trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất đã tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ 272 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trong tháng công nhân đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 6 nhà mái ấm công nhân và 46 suất quà tình nghĩa tháng 5 cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 193 triệu đồng; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

6 tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức cho đoàn viên học tập nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; tăng cường hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, giải quyết kịp thời các kiến nghị của đoàn viên...

**NGUYỄN CƯỜNG**

#### BÌNH ĐỊNH

### Đẩy mạnh liên kết sản xuất trong vụ mùa

(Xem trang 2)



Nông dân xã Bình Định (Kiến Xương) chống nắng cho mạ.

#### VŨ PHÚC

### Người dân mỗi mòn chờ nước sạch

(Xem trang 2)

#### ► MTTQ THÀNH PHỐ Thực hiện hiệu quả các chương trình công tác, phong trào thi đua

Sáng ngày 12/7, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình công tác, phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, MTTQ các cấp đã tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, gia đình người có công, người nhiễm chất độc da cam/Đioxin, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huy động nguồn lực từ quỹ vì người nghèo, ngân sách xã, phường và sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được hơn 3.277 tỷ đồng, tặng 13.300 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật; hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết...

**PHƯƠNG ANH**

#### ► Trên 31.200 người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe

Chiều ngày 12/7, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động như: quyền góp tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ và thăm khám sức khỏe miễn phí cho NCT, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho trên 31.200 NCT, giúp NCT sớm phát hiện bệnh lý của bản thân. Hội đã xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài tại 286 tổ chức hội cơ sở với tổng số tiền hơn 615 triệu đồng.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Hội NCT tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe cho hội viên, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau; NCT phát huy vai trò trong công tác tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

**TIẾN ĐẠT**